

THÔNG BÁO

**kết luận hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ sở
và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2022;
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022**

Ngày 06/10/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe đại diện Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị; đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện kết luận cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện, các ban XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 05 nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội tại các địa phương, đơn vị. Việc thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở được tập trung đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc thực hiện các nội dung về Pháp lệnh dân chủ tại các xã, thị trấn; việc thực hiện các chế độ công khai, minh bạch tài chính, tài sản, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,... Những kết quả nói trên đã góp phần quan trọng để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục đó là: Việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh tại một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Một số địa phương, đơn vị thực hiện QCDC có lúc, có việc chưa đầy đủ, còn hình thức, đối phó, làm phát sinh các đơn thư kiến nghị, tố cáo nhưng chưa được tập trung giải quyết.

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên chủ yếu là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS và thực hiện QCDC ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, nhất là trong việc nắm bắt, dự báo tình hình, trên từng lĩnh vực, từng địa bàn chưa đúng, chưa trúng, chưa kịp thời; nhiều vấn đề kéo dài hoặc mới phát sinh chưa được phát hiện kịp thời và tập trung giải quyết hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa đảm bảo công khai, thiếu đồng bộ, chặt chẽ để nhân dân nắm bắt thực hiện.

2. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động tổ chức làm việc với các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách đánh giá cụ thể, thực chất tình hình thực hiện công tác XDCS và thực hiện QCDC tại địa phương, đơn vị trong 9 tháng đầu năm; xác định rõ các hạn chế, yếu kém, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị trong công tác XDCS và thực hiện QCDC. Đồng thời, xác định cụ thể những vấn đề nổi cộm, những vấn đề cần quan tâm giải quyết tại địa phương, đơn vị và đề xuất các giải pháp giải quyết với mục tiêu là xây dựng cơ sở ổn định, an toàn, vững mạnh, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện (qua Ban Dân vận Huyện ủy) **trước ngày 25/10/2022.**

2.2. Đảng ủy, Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ còn lại theo chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 đã được phê duyệt. Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, khu phố trong việc giám sát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, nhất là giám sát thi công các công trình, dự án, giám sát việc thu, chi các nguồn kinh phí vận động đóng góp từ nhân dân,....

2.3. Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng cơ sở vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Quy chế làm việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, gắn với việc khắc phục các hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tại các địa phương, đơn vị. Đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế công

tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận số 862-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về XDCS và thực hiện QCDC 3 tháng cuối năm 2022 và tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2023 trên địa bàn huyện.

2.4. UBND huyện xây dựng phương án giải quyết tổng thể các tồn đọng về đất tôn giáo trên địa bàn, không để phát sinh các vụ việc mới phức tạp. Chỉ đạo các phòng, ngành tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tiềm ẩn khiếu kiện phức tạp theo Thông báo 36-TB/VPTU, số 71-TB/VPTU, số 151-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp đất cho đồng bào sinh sống trên sông theo kế hoạch.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thu các khoản thu tại các xã và các trường học. Đôn đốc, hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo thực chất và không làm mất ổn định tình hình cơ sở.

- Chỉ đạo Công an huyện, phòng LĐTBXH và phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tăng cường nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, nhất là việc làm thêm giờ, tiền lương, thưởng, chế độ BHYT, BHXH, các điều kiện về an toàn lao động trong dịp cuối năm 2022; kịp thời phát hiện, chủ động đối thoại với người lao động và doanh nghiệp, không để xảy ra các vụ việc đình công, lãn công trên địa bàn.

2.5. Công an huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Tập trung nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo tại các địa bàn trọng điểm tiềm ẩn khiếu nại, tố cáo, nhất là trong công tác GPMB và hiến nhượng đất đai tại các cơ sở tôn giáo. Tham mưu xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có tình vi phạm.

2.6. Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu làm tốt công tác XDCS tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục đầu mối, phối hợp giải quyết các hồ sơ tồn đọng liên quan đến chế độ chính sách hậu phương quân đội. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để thiếu chỉ tiêu tình giao. Chủ động xây dựng phương án phối hợp, hiệp đồng lực lượng và chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

2.7. MTTQ và các đoàn thể nâng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ xây nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào sinh sống trên sông. Chủ động, tích cực phối hợp tham gia hiệu quả đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện năm 2022. Tiếp tục đôn

độc, chỉ đạo cơ sở tổ chức hiệu quả các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đợt 2 năm 2022 theo quy định.

Văn phòng Huyện ủy thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện;
- Đảng ủy, Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Dũng